

Số: 456/BC-UBND

Triệu Phong, ngày 17 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026

UBND huyện nhận được Báo cáo số 09/BC-HĐND ngày 30/6/2023 của HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khoá VI, Báo cáo số 18/BC-HĐND ngày 28/9/2023 của HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khoá VI; căn cứ nội dung ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết, UBND huyện báo cáo như sau:

I. Về lĩnh vực kinh tế:

1. Về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

1.1. Cử tri xã Triệu Giang có ý kiến:

1.1.1. Đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư kinh phí làm Trạm bơm điện phục vụ tưới tiêu cho 45 ha lúa của Hợp tác xã Phước Mỹ (hiện nay phụ thuộc kênh mương thủy lợi Hồ Ái Tử (kênh mương N86) không đảm bảo nước tưới cho sản xuất.

1.1.2. Hỗ trợ kinh phí khắc phục, sửa chữa cống ngăn mặn Hới Thuận phục vụ cho sản xuất lúa (gồm các xã: Triệu Giang, Triệu Long, Triệu Thuận, Triệu Hòa và Triệu Đại).

1.2. Cử tri xã Triệu Long kiến nghị:

1.2.1. Kênh thoát úng giữa 2 xã Triệu Long và Triệu Hòa sạt lở nhiều, đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí để nạo vét khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ ảnh hưởng đến sản xuất.

1.2.2. Kênh mương N17A, N19A đã được bê tông hóa hơn 35 năm nay đã xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng việc tưới tiêu trên địa bàn xã, đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ xây mới.

1.2.3. Vấn đề ngập úng lâu ngày, nước không thoát được mỗi lần mưa lớn hay lũ của thôn Bích Khê xã Triệu Long dẫn đến hư hại cây trồng của bà con, thiệt hại về kinh tế. Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ xây dựng kênh thoát úng giữa thôn đoạn từ nhà Ông Đào Xá ra sông Thạch Hãn dài khoảng 500m.

1.2.4. Tại cánh đồng mẫu 70 ha của thôn Lưu Nghĩa, xã Triệu Long và 50 ha thôn Bồ Liêu, xã Triệu Hòa có con đường xưa đã đổ đất Biên Hòa, bây giờ đường bị bỏ quên, xuống cấp. Đề nghị cấp trên quan tâm bê tông hóa để phục vụ dân sinh cho 2 xã.

1.3. Cử tri xã Triệu Thượng kiến nghị: Năm 2016 cấp trên đã cho nạo vét hệ thống chống úng xã Triệu Thượng. Nay bị lũ lụt hàng năm bồi lấp, ách tắc dòng chảy, gây ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất. Đề nghị cấp trên quan tâm tái đầu tư, nạo vét phục vụ cho hơn 30 ha lúa 2 vụ.

Trả lời:

Từ năm 2020 đến nay, UBND huyện đã quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp, nạo vét các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất trên địa bàn các xã từ nhiều nguồn vốn khác nhau, đặc biệt từ nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai. Tuy nhiên, do điều kiện ngân sách huyện còn khó khăn nên trước mắt chưa bố trí được kinh phí thực hiện các công trình đang có dấu hiệu hư hỏng và xuống cấp theo nhu cầu của người dân.

Đề nghị UBND các xã, các Hợp tác xã, tổ hợp tác bố trí, lồng ghép và huy động mọi nguồn lực của địa phương để khắc phục, sửa chữa, nạo vét các hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng hiện có đảm bảo tưới, tiêu, thoát úng và đi lại để sản xuất, canh tác. Thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu thực hiện đầu tư khi có nguồn vốn, kinh phí hỗ trợ.

1.4. Cử tri xã Triệu Thượng kiến nghị: Hồ Triệu Thượng 1, 2 đã sử dụng lâu năm, nay xuống cấp nguy cơ sạt lở mùa mưa lũ, cử tri đã đề nghị Xí nghiệp thủy nông Nam Thạch Hãn duy tu, sửa chữa nhiều lần nhưng chưa được quan tâm.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện làm việc với Xí nghiệp thủy nông Nam Thạch Hãn. Phía công ty cho biết đã trình kế hoạch sửa chữa lên cấp trên nhưng chưa được cấp kinh phí nên chưa tiến hành duy tu, sửa chữa. Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục kiến nghị với Xí nghiệp thủy nông Nam Thạch Hãn tiến hành duy tu, sửa chữa.

1.5. Cử tri xã Triệu Trạch kiến nghị: Việc hỗ trợ dịch tả lợn Châu Phi (đợt 2/2020) người dân đã làm hồ sơ gửi cấp trên nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền. Đề nghị cấp trên quan tâm.

Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 (Quyết định này chỉ áp dụng đến 31/12/2020), năm 2019 đã hỗ trợ số tiền hơn 21,7 tỷ đồng, năm 2020 là 316,3 triệu đồng. Đến ngày 18/10/2023, Văn Phòng Chính phủ đã có Công văn số 8108/VPCP-NN về việc hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và bệnh Viêm da nổi cục. Ngày 17/11/2023 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6097/UBND-KT về việc thực hiện hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và Viêm da nổi cục. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã ban hành Công văn số 3940/UBND-NN ngày 22/11/2023 về hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và Viêm da nổi cục, chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với địa phương nhanh chóng triển khai hỗ trợ để người dân khôi phục sản xuất.

1.6. Đối với các kiến nghị về sạt lở đê, kè của cử tri các xã Triệu Trung, Triệu Trạch, Triệu Long:

1.6.1. Cử tri xã Triệu Trung kiến nghị: Hiện nay dọc bên sông Vĩnh Định đoạn qua xã Triệu Trung bị sạt lở nghiêm trọng, có nguy cơ sạt lở nhà ở của người dân, ảnh hưởng đến đời sống và việc sản xuất của bà con nhân dân. Kiến

ngợi các cơ quan chức năng cần quan tâm và có phương án giải quyết sớm đề bà con nông dân ổn định đời sống và sản xuất (**kiến nghị nhiều lần**).

1.6.2. Cử tri xã Triệu Trạch kiến nghị: Đề nghị UBND huyện có giải pháp kè sạt lở sông Vĩnh Định đoạn qua thôn Vân Tường, xã Triệu Trạch.

1.6.3. Cử tri xã Triệu Long kiến nghị:

1.6.3.1. Đề nghị cấp trên tiếp tục quan tâm hỗ trợ xây kè đoạn từ bờ kè thôn Tân Định (cũ) An Định đến thôn Đại Thượng Hạ, vì tình trạng xói lở ngày càng nghiêm trọng, gây hoang mang cho người dân.

1.6.3.2. Kè Long Giang (qua xã Triệu Long và xã Triệu Giang) đoạn qua thôn Cồn Bồi Kiệt xã Triệu Long đã được kè chân bờ sông đã lâu, nay bị hư hỏng đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ gia cố sớm tránh bị hư hỏng nặng.

Trả lời:

Hiện nay, hiện tượng sạt lở bờ sông, hư hỏng đê kè, xói lở bờ biển đang diễn ra với mức độ tương đối lớn trên phạm vi toàn huyện. Từ năm 2020 đến nay, trong điều kiện ngân sách huyện còn khó khăn, UBND huyện đã đề xuất với UBND tỉnh, các cơ quan ban ngành cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng sửa chữa các đoạn kè bị hư hỏng, sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện với kinh phí hơn 32 tỷ đồng.

Đối với các vị trí sạt lở, hư hỏng chưa được đầu tư, trước mắt để đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, đề nghị UBND các xã Triệu Trung, Triệu Trạch và Triệu Long chủ động triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời và phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn như: gia cố tại các khu vực sạt lở bằng cọc tre, cừ tràm, bao tải đất...; cắm biển cảnh báo và lập hàng rào bảo vệ tại khu vực sạt lở nguy hiểm, thông báo cho người dân được biết, bố trí lực lượng trực canh trong mùa mưa, lũ. Thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan bố trí kinh phí để triển khai thực hiện công trình nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân nhất là về mùa mưa lũ.

1.8. Cử tri xã Triệu Lăng kiến nghị: Địa bàn thôn 6 hiện nay chủ yếu làm ngư nghiệp, mùa mưa bão sắp đến nhưng chưa có nơi cư trú của thuyền bè, đề nghị cấp trên quan tâm.

Trả lời:

Đề nghị UBND xã Triệu Lăng làm việc với Ban điều hành thôn và Nhân dân thôn 6 tìm chọn vị trí, thống nhất phương án và thực hiện để thuyền bè có nơi cư trú, đảm bảo an toàn vào mùa mưa, bão.

2. Về cơ sở hạ tầng.

2.1. Cử tri thị trấn Ái Tử có ý kiến:

2.1.1. Hệ thống công thoát nước dọc tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn từ tiểu khu 4 thị trấn Ái Tử đến sông Ái Tử thuộc đội 1, thôn Ái Tử, xã Triệu Ái về mùa mưa lũ công thoát nước tắc dẫn đến nước ứ chảy tràn ra đường ảnh hưởng đến phương tiện tham gia giao thông cũng như đời sống của các hộ dân sinh sống 2 bên tuyến đường. Đề nghị cấp trên quan tâm chỉ đạo đơn vị quản lý công trình nạo vét khơi thông cống rãnh thoát nước để khắc phục tình trạng trên.

Trả lời:

Quốc lộ 1A đoạn từ Đông Hà vào cầu Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị do Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh quản lý và vận hành. Hiện nay, mặt đường một số vị trí bị gồ ghề, hệ thống cống thoát nước bị tắc, ú nước chảy tràn ra đường và vào các hộ dân, công trình kiến trúc hai bên tuyến. UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu văn bản đề nghị Khu quản lý đường bộ II, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh thực hiện sửa chữa kịp thời các hư hỏng, đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của tuyến giao thông quốc gia.

2.1.2. Đề nghị cấp trên quan tâm khảo sát, gắn hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao thông đoạn đường Quốc lộ 1A ngã tư Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Triệu Phong (điểm giao thông này thường xuyên xảy ra tai nạn).

Trả lời:

Trong thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với Công an huyện, Khu quản lý đường bộ II, Ban ATGT tỉnh đề xuất lắp đặt đèn tín hiệu tại các nút giao QL1A với đường Hai Bà Trưng, đường Đặng Dung do có phát sinh lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn (do công nhân từ khu công nghiệp đổ ra vào giờ tan ca). Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có chủ trương đầu tư. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục có văn bản gửi Ban ATGT tỉnh, Khu quản lý đường bộ II đề xuất đầu tư bổ sung hệ thống đèn tín hiệu để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông trên đoạn đường nói trên.

2.1.3. Khu vực xóm Vạn Tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử đã được cấp trên phê duyệt quy hoạch, đề nghị sớm triển khai thực hiện để tạo điều kiện cho nhân dân ổn định cuộc sống (nhân dân muốn xây dựng sửa chữa lại nhà cũng không được, ảnh hưởng đời sống của bà con, đặc biệt là về mùa mưa bão).

Trả lời:

Theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Ái Tử được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt, vị trí Khu vực Xóm Vạn thuộc quy hoạch đất Công viên cây xanh. Thời gian qua, trong điều kiện ngân sách còn nhiều khó khăn, UBND huyện đã quan tâm bố trí 2 tỷ để lập dự án quy hoạch di dời bà con xóm Vạn lên vùng xóm Chùa, tiểu khu 2, thị trấn Ái Tử. Tuy nhiên, qua triển khai lấy ý kiến khu dân cư và các hộ dân tại vị trí đất dự kiến để lập quy hoạch, các hộ dân ở khu vực này không đồng ý. Vì vậy, dự án không triển khai được phải hủy vốn.

Trên cơ sở đề xuất của UBND thị trấn, UBND huyện sẽ chỉ đạo các ngành chuyên môn liên quan tham mưu phương án thực hiện, tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định cuộc sống.

2.3. Cử tri xã Triệu Trung, Triệu Sơn kiến nghị:

2.3.1. Tuyến đường ĐH43B từ thôn Đạo Trung đến thôn Đồng Văn cần có sự quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện đúng thời gian. Hiện nay công trình triển khai thực hiện quá chậm. Một số công thi công dang dở, vật liệu xây dựng vương vãi gây cản trở và nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông (kiến nghị nhiều lần).

Trả lời:

Vừa qua do thời tiết không thuận lợi, dọc tuyến đường lại bị ngập úng nên việc thi công còn dang dở. Mặt khác, do vướng mắc công tác GPMB nên tiến độ công trình còn chậm. UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLDA, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện đôn đốc đơn vị thầu có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, đảm bảo an toàn giao thông.

2.3.2. Hiện nay hệ thống mạng lưới đường dây của các nhà mạng rất chằng chịt, mắc dây mới không thu hồi dây cũ làm mất mỹ quan và không an toàn vào mùa mưa bão. Kiến nghị cấp trên can thiệp để có hướng xử lý kịp thời (kiến nghị nhiều lần).

Trả lời:

Hiện nay, trên địa bàn xã Triệu Trung có đường dây của các nhà mạng Viettel, VNPT, hệ thống truyền hình cáp. Do đa số các đường dây của các đơn vị có sử dụng chung cột điện để treo cáp, vị trí đường dây đi vào các nhà dân lại không giống nhau nên xảy ra hiện tượng lộn xộn, chằng chịt mặc dù các nhà mạng đã cố gắng treo cáp đảm bảo khoảng cách an toàn và thẩm mỹ. Riêng VNPT đã thực hiện một số biện pháp như điều chỉnh tuyến đường dây và bó gọn một số tuyến cáp để đảm bảo mỹ quan. Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, tháo dỡ, thu hồi đường dây không còn sử dụng và chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp viễn thông.

2.4. Cử tri xã Triệu Trung và Triệu Tài kiến nghị: Hiện nay đoạn đường liên xã Triệu Trung và Triệu Tài, khu vực thôn Đạo Trung đến thôn Tài Lương đã xuống cấp, đường đất hư hỏng nặng, về mùa mưa rất lầy lội gây trở ngại trong việc đi lại của bà con, kiến nghị cấp trên cần có sự quan tâm giải quyết (kiến nghị nhiều lần).

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra, khảo sát, thời gian tới sẽ xem xét bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp, trong điều kiện nguồn ngân sách huyện còn nhiều khó khăn rất mong sự chia sẻ của bà con và chính quyền địa phương.

2.5. Cử tri xã Triệu Sơn kiến nghị:

2.5.1. Các dự án đầu tư xây dựng cần cho người dân biết vì hiện nay có một số công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn chưa phù hợp, người dân không biết nên không tham gia được.

Trả lời:

Các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn xã có nhiều đơn vị quản lý từ tỉnh, huyện đến xã. Riêng các công trình cấp huyện quản lý, UBND huyện giao Ban quản lý dự án, phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện trực tiếp quản lý, điều hành dự án, trong đó yêu cầu Ban quản lý dự án, phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện phải tổ chức lấy ý kiến của các địa phương. Quá trình triển khai thực hiện luôn giao cho địa phương 02 bộ hồ sơ để giám sát cộng đồng.

2.5.2. Các công trình dự án xây dựng nên triển khai, thực hiện, hoàn thành trước mùa mưa lũ để đảm bảo chất lượng công trình và tránh lãng phí.

Trả lời:

Đây là nguyện vọng chính đáng của cử tri, cũng là vấn đề mà UBND huyện luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, công tác triển khai thực hiện còn tùy thuộc nhiều yếu tố như: Thủ tục đăng ký kế hoạch sử dụng đất để được thu hồi đất, GPMB, , kế hoạch bố trí vốn, vật liệu đất đắp,... còn nhiều khó khăn dẫn đến tiến độ thực hiện các dự án bị ảnh hưởng. Thời gian tới, UBND huyện sẽ tăng cường chỉ đạo các cơ quan tham mưu, đơn vị thi công tích cực thực hiện đảm bảo thời gian và chất lượng công trình.

2.6. Cử tri xã Triệu An kiến nghị: Hiện nay các tuyến đường nguồn vốn Fomosa trên địa bàn xã đã làm xong nhưng các cống thoát nước quá nhỏ không đảm bảo thoát nước trong mùa mưa bão, chất lượng quá kém. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo nhà thầu xử lý.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án, phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện phối hợp với các ban ngành liên quan tiến hành kiểm tra, khảo sát hiện trạng, tham mưu UBND huyện có phương án xây dựng các cống thoát nước trong thời gian tới để bảo đảm thoát nước.

2.7. Cử tri xã Triệu Lăng kiến nghị:

2.7.1. Cấp trên cần quan tâm xây dựng nhà làm việc của bộ phận một cửa cho xã Triệu Lăng để cán bộ làm việc, tiếp dân đảm bảo theo yêu cầu.

Trả lời:

Theo lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Quảng Trị, trong thời gian đến trên địa bàn huyện Triệu Phong dự kiến sẽ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đối với các xã: Triệu An, Triệu Vân, Triệu Lăng, Triệu Sơn; trong đó, dự kiến sẽ sáp nhập xã Triệu Lăng và xã Triệu Sơn. Sau khi thực hiện sáp nhập sẽ có sự rà soát, sắp xếp đối với trụ sở làm việc của các xã. Đối với kiến nghị xây dựng nhà làm việc của bộ phận một cửa của cử tri xã Triệu Lăng, UBND huyện sẽ xem xét, giải quyết sau khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính đối với các xã.

2.7.2. Hiện nay trên địa bàn thôn Ba Tư có tuyến đường điện đi qua khu vực ao hồ, nếu bị rò rỉ điện sẽ rất nguy hiểm. Đề nghị cấp trên quan tâm xử lý.

Trả lời:

Hệ thống lưới điện đang vận hành phục vụ nuôi tôm, phát triển kinh tế vùng biển tại các xã Triệu An, Triệu Vân, Triệu Lăng hiện nay có một phần là do nhân dân đầu tư, một phần trên cơ sở trạm biến áp đã có của ngành điện. Hiện trên địa bàn có hệ thống điện của hơn 60 hộ nuôi trồng thủy sản với tổng công suất 2.040kVA. Đối với các tuyến đường dây do ngành điện quản lý, được treo trên cột đảm bảo khoảng cách an toàn lưới điện theo cấp điện áp. Đối với các tuyến đường dây do các hộ dân đầu tư phục vụ nuôi tôm, có một số đường dây đi qua khu vực ao hồ chưa đảm bảo khoảng cách an toàn.

Thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đến nay, trên địa bàn xã Triệu Lăng đã có hơn 8,4 km đường dây trung áp, hơn 26,5km đường dây hạ áp và 14 trạm biến áp với tổng công suất trên 5820kVA, cung cấp điện cho khoảng 1.400 hộ dân. Trong thời gian tới, UBND

huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với ngành điện tiến hành kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các hộ có đường dây sau công tơ không đảm bảo an toàn; đồng thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc về GPMB, thi công để tiếp tục đầu tư, cải tạo lưới điện trên địa bàn đảm bảo khai thác sử dụng có hiệu quả, an toàn.

2.8. Cử tri xã Triệu Long kiến nghị:

2.8.1. Hiện nay trên địa bàn xã Triệu Long có địa điểm thờ cúng liệt sỹ gọi là mộ chung gồm 14 liệt sỹ, địa điểm mộ chung xa khu dân cư, đường ra mộ là đường ra đồng làm ruộng của dân thường bị lấy lợi. Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ bê tông hóa đường ra mộ chung để thuận lợi trong việc chăm sóc và hương khói cho các liệt sỹ.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra, khảo sát. Tuyến đường xã kiến nghị dài khoảng 300m, dự kiến kinh phí đầu tư bê tông xi măng mặt đường khoảng 400 triệu đồng. Việc đầu tư xây dựng tuyến đường trên là thiết thực nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân sản xuất lúa (đường nội đồng) và chăm sóc, hương khói các mộ liệt sỹ ở khu vực này. Thời gian tới, UBND huyện sẽ xem xét bố trí kinh phí đầu tư xây dựng. Trong điều kiện nguồn ngân sách huyện còn nhiều khó khăn rất mong sự chia sẻ của bà con và chính quyền địa phương.

2.8.2. Công tác giải phóng mặt bằng từ cầu An Mô đến Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn còn 6-7 hộ chưa nhận bồi thường, bàn giao mặt bằng. Giá bồi thường thấp, bồi hoàn cây cối, vật kiến trúc chưa thỏa mãn, cột tiêu cách nhà 1m, mời gia đình đi họp nhiều lần không có kinh phí hỗ trợ gây bức xúc. Đề nghị cấp trên quan tâm, giải quyết. Đồng thời, cử tri xã Triệu Trạch cũng kiến nghị: Đường cầu An Mô kéo dài nhiều năm giải quyết chưa dứt điểm, người dân đi lại khó khăn. Đề nghị cấp trên quan tâm.

Trả lời:

Công trình Cầu An Mô mới được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 02/11/2012, số 2498/QĐ-UBND, ngày 13/9/2017, số 2526/QĐ-UBND ngày 20/9/2019; được khởi công xây dựng từ tháng 12/2012. Quá trình triển khai thực hiện do khó khăn về nguồn vốn nên công tác GPMB phải tạm dừng từ năm 2015, được triển khai lại từ năm 2019, đã hoàn thành công tác GPMB đoạn qua các xã Triệu Thành, Triệu Tài và thị trấn Ái Tử.

Đoạn qua xã Triệu Long có 73 hộ dân và 01 Nhà thờ Họ Đỗ bị ảnh hưởng, với diện tích thu hồi 19.434m². Trong những năm qua, UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLDA, phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, UBND xã Triệu Long tổ chức thực hiện; đồng thời phối hợp với chủ đầu tư, UBNDTTQVN huyện và các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Đã có 66 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng; còn lại 7 hộ đoạn qua thôn An Định, xã Triệu Long chưa nhận.

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị về giá bồi thường, hỗ trợ của các hộ dân, UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLDA, Phát triển Quỹ đất và cụm công nghiệp

huyện mời các Sở, ngành cấp tỉnh, huyện về kiểm tra thực tế, kết quả thống nhất với phương án bồi thường được UBND huyện phê duyệt. Hiện nay, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình nhận tiền bàn giao mặt bằng để tiếp tục thi công công trình.

2.8.3. Nhiều hộ đã nhận tiền đền bù, nay làm hàng rào, cổng cách cột mốc ra gần đường 1-1,5m, sau này nhà nước xây dựng công trình (công thoát nước, ống nước...) thì có đền bù lại không.

Trả lời:

Công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng thuộc trách nhiệm của địa phương. Nếu có chủ trương mở rộng công trình hoặc thi công các hạng mục khác, các hộ đã được đền bù phần diện tích thu hồi thì phần diện tích đó không được đền bù lại, chỉ đền bù phần diện tích chưa thu hồi.

2.8.4. Đường từ Triệu Long về Triệu Thuận người dân xây vật kiến trúc lấn sát đường, đề nghị cấp trên xem xét.

Trả lời:

Đoạn đường từ Triệu Long về Triệu Thuận thuộc đường huyện ĐH.45C, tuyến đường tuyến đường có quy mô đường cấp VI đồng bằng. Việc người dân xây dựng vật kiến trúc lấn sát đường, đề nghị UBND xã tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, kiểm tra, đối chiếu phạm vi xây dựng các công trình vật kiến trúc với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền cấp; trường hợp việc xây dựng không phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì báo cáo, tham mưu xử lý theo quy định.

2.9. Cử tri xã Triệu Độ phản ánh: Tình hình khai thác cát trên sông Thạch Hãn ảnh hưởng môi trường gây sạt lở bờ kè và một phần diện tích đất của 02 xã Triệu Độ, Triệu Thuận, đề nghị cấp trên quan tâm.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện và UBND các xã, thị trấn có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép. Theo đó, công tác quản lý khai thác cát, sỏi trái phép nói chung và công tác kiểm tra, xử lý khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Thạch Hãn nói riêng đã có nhiều cố gắng và có những chuyển biến tích cực. UBND huyện đã ban hành Quyết định kiện toàn Tổ công tác liên ngành về xử lý vi phạm trong hoạt động khoáng sản; giao Công an huyện chủ trì trong việc thanh tra, kiểm tra, tuần tra tại những khu vực thường xảy ra tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính nhiều trường hợp. Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài nguyên – Môi trường, Công an huyện tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Thạch Hãn, đặc biệt là qua đoạn xã Triệu Độ và xã Triệu Thuận.

2.10. Cử tri xã Triệu Trạch kiến nghị: Quy hoạch Khu dân cư Lệ Xuyên đến nay vẫn chưa thực hiện được trong khi người dân có nhu cầu đất ở rất lớn. Đề nghị cấp trên quan tâm giải quyết, ưu tiên dành quỹ đất ở cho con em ở địa phương.

Trả lời:

UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho Ban QLDA, ĐTXD và PTQĐ huyện thực hiện lập hồ sơ, triển khai đầu tư công trình trong phạm vi quy hoạch chi tiết Khu dân cư Lê Xuyên để phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng, giao đất, đấu đất cho các hộ dân. UBND huyện đã trình HĐND huyện thông qua Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 07/10/2021 về phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng, phân lô khu dân cư Lê Xuyên, xã Triệu Trạch. Nhưng hiện nay, Khu dân cư Lê Xuyên đã được điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định 3460/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND huyện về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Triệu Trạch giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2035. UBND huyện đã đôn đốc, chỉ đạo Ban QLDA, ĐTXD và PTQĐ huyện tích cực tham mưu hoàn thiện hồ sơ trình HĐND huyện điều chỉnh Nghị quyết và hoàn chỉnh quy hoạch khu dân cư Lê Xuyên theo quy định.

2.11. Cử tri xã Triệu Thượng kiến nghị:

2.11.1. Đoạn đường từ cổng chào Nhan Biều 2 vào khoảng 1,2km gần cầu Bàu Vịt bị hư hỏng nặng (khoảng 130m). Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ nâng cấp sửa chữa.

Trả lời:

Đoạn tuyến từ cổng chào Nhan Biều 2 đến cầu Bàu Vịt thuộc tuyến đường huyện ĐH49. Đoạn gần cầu Bàu Vịt có chiều dài khoảng 0,3km bị hư hỏng xuống cấp, mặt đường bị đọng nước, ổ gà, phương tiện giao thông đi lại khó khăn. Việc đầu tư sửa chữa nền mặt đường phục vụ nhu cầu đi lại, đảm bảo an toàn giao thông là cần thiết. Thời gian tới, UBND huyện sẽ xem xét bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp, sửa chữa. Trước mắt, UBND huyện yêu cầu UBND xã tiến hành sửa chữa tạm thời để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

2.11.2. Đường giao thông nông thôn liên thôn, liên xã từ Nhan Biều 3 đến Ngũ Hiệp dài khoảng 1,5km đã bị xuống cấp trầm trọng, mặt đường không đủ để 2 xe tránh nhau, đường nối với khu vực thị trấn Ái Tử chưa được đầu tư. Đề nghị cấp trên quan tâm.

Trả lời:

Đường giao thông liên xã từ Nhan Biều 3 đến Ngũ Hiệp đã bị xuống cấp, hư hỏng, mặt đường hẹp (2,5-3m) không đủ để 2 xe tránh nhau. Ngày 07/3/2023, UBND huyện đã ban hành văn bản số 334/UBND-CT gửi UBND tỉnh, Sở Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng đường giao thông xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa có chủ trương đầu tư. Thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục kiến nghị, đề xuất cấp trên quan tâm đầu tư.

2.12. Cử tri xã Triệu Phước đề nghị:

2.12.1. UBND huyện có kế hoạch xây dựng cống tràn trên đường ĐH40 đoạn qua Triệu Phước để đảm bảo nhân dân đi lại trong mùa mưa lũ. Vấn đề này cử tri kiến nghị 11 năm nhưng chưa được giải quyết.

2.12.2. Đề nghị cấp trên quan tâm nâng cấp đập tràn Thái Lai để đảm bảo việc đi lại của người dân nhất là về mùa mưa lũ (kiến nghị nhiều lần).

Trả lời:

Năm 2010, UBND huyện đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác công trình tràn thoát lũ qua đập Thái Lai bằng nguồn vốn khắc phục hậu quả do mưa lũ. Công trình đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng. Tuy nhiên, vào mùa mưa lũ thì việc đi lại của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn do cao độ mặt tràn tương đối thấp, mực nước trên mặt tràn sâu (khoảng 1,5m) gây chia cắt giao thông.

UBND huyện ghi nhận những khó khăn và nhu cầu chính đáng của cử tri, tuy nhiên do nguồn lực Ngân sách huyện còn khó khăn nên chưa thể hỗ trợ để xây dựng các công trình. UBND huyện đã có văn bản gửi UBND tỉnh về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp, sửa chữa tràn thoát lũ qua đập Thái Lai nhưng tỉnh chưa bố trí kinh phí; Ngày 22/3/2021, UBND huyện tiếp tục có Văn bản số 976/UBND-NN gửi Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổ chức kiểm tra, đánh giá, đề xuất giải pháp đầu tư. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa được bố trí kinh phí để thực hiện. UBND huyện sẽ tiếp tục kiến nghị cấp tỉnh xem xét, đầu tư.

2.13. Cử tri Triệu Vân kiến nghị: Hiện nay trên địa bàn có công trình của điện lực, cột điện đã được lấy đi nhưng chưa dọn dẹp, để cột điện bừa bãi, gây nguy hiểm cho bà con; nhất là trong mùa mưa bão sắp đến.

Trả lời:

Công trình: Hoàn thiện XT 471 Bò Bản nhánh rẽ Triệu Lăng từ vị trí 26 đến 26/253, địa điểm tại thôn 9, xã Triệu Vân, do Công ty Điện lực Quảng Trị làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Vĩnh Nguyên (địa chỉ: phường 5, thành phố Đông Hà) là đơn vị thi công. Sau khi thi công, đơn vị thi công đã thu hồi cột điện bị tháo dỡ, thay thế, tại hiện trường công trình còn lại một số đế móng cột điện. UBND huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn làm việc với chủ đầu tư, chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị thi công chuẩn bị phương án, phương tiện cơ giới, dự kiến trong tháng 12/2023 sẽ hoàn thành thu hồi các đế móng trên.

3. Về lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

3.1. Cử tri xã Triệu Sơn có ý kiến: Hiện nay hệ thống xử lý nước thải của làng nghề Linh Chiểu vượt quá công suất, nước thải thải ra bên ngoài gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân. Bên thi công công trình không có chính sách duy tu, bảo dưỡng, không hướng dẫn kỹ thuật xử lý chất thải cho người dân. Kiến nghị cấp trên quan tâm có hướng giải quyết để bà con yên tâm sản xuất.

Trả lời:

Ngày 31/7/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2878/STNMT-CCBVMT về việc hướng dẫn tiêu chí môi trường trong xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Ngày 18/8/2023, UBND huyện có Công văn số 2679/UBND-TN về việc hướng dẫn tiêu chí môi trường trong xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Theo đó, đối với làng bún Thượng Trạch, UBND huyện giao UBND xã Triệu Sơn chủ động liên hệ với đơn vị thi công trước đây hoặc đơn vị có năng lực khác để hợp đồng bảo trì công trình; đối với làng bún Linh Chiểu, UBND huyện giao UBND xã Triệu Sơn phải hoàn thiện công tác xây dựng, hoàn thiện hồ sơ thủ tục, tổ chức vận hành thử

nghiệm và đưa vào sử dụng hệ thống xử lý nước thải công suất 120m³/ngày đêm. Đồng thời, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện tham mưu UBND huyện báo cáo đề xuất UBND tỉnh dự án đầu tư thêm modul mới hoặc dự án đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý hiện có, đảm bảo xử lý tối đa lượng nước thải phát sinh.

3.2. Cử tri 02 xã Triệu Vân, Triệu Lăng kiến nghị: Quy hoạch khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị trên địa bàn xã Triệu Vân, Triệu Lăng còn mang tính chung chung, cần quy hoạch cụ thể, thời gian nhiều năm gây khó khăn cho bà con nhân dân sản xuất phát triển kinh tế, đất nhà ở cho con em khi tách hộ không có đất ở.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã: Triệu An, Triệu Vân, Triệu Lăng, Triệu Phước, Triệu Trạch, Triệu Sơn kiểm tra, rà soát những bất cập, khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, tài nguyên môi trường, đề xuất phương án xử lý để cập nhật, điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (Công văn số 1854/UBND-CT ngày 06/6/2023 của UBND huyện Triệu Phong). Đến ngày 29/6/2023, UBND huyện Triệu Phong đã ban hành Công văn số 2128/UBND-CT gửi Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị kiến nghị rà soát những bất cập trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, tài nguyên môi trường để cập nhật, điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan tham mưu kiểm tra, rà soát các nội dung chưa phù hợp của đồ án quy hoạch để kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị theo quy định.

3.3. Cử tri 02 xã Triệu Vân, Triệu Long kiến nghị: Vấn đề cấp đổi sổ đỏ sang sổ hồng đối với Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện làm còn chậm, sai sót khiến nhân dân đi lại nhiều lần. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo.

Trả lời:

Công trình Đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 07/6/2011. Quá trình thực hiện công trình, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung nguồn lực, thời gian tối đa để hướng dẫn cho các hộ gia đình, cá nhân lập hồ sơ; tổ chức kê khai, đăng ký, xác nhận; thẩm tra, thẩm định trình UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn theo quy định, đảm bảo theo tiến độ kế hoạch đề ra.

Dự án đã kết thúc ngày 30/6/2019, các hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình đủ điều kiện đã được UBND huyện ký cấp Giấy chứng nhận và chuyển đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện. Các hộ gia đình đã được cấp đổi đến tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Triệu Phong hoặc UBND xã, thị trấn để thực hiện đổi Giấy chứng nhận theo quy

định. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân khi nhận Giấy chứng nhận phát hiện có sai sót về thông tin thì lập hồ sơ, thủ tục đính chính theo quy định.

3.4. Cử tri xã Triệu Vân kiến nghị:

3.4.1. Hiện nay Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Triệu Phong nhận đơn đăng ký của bà con nhưng hứa nhiều lần mà không về đo, bà con đã có ý kiến nhiều lần tại các buổi tiếp xúc cử tri. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo.

Trả lời:

UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Triệu Phong tích cực giải quyết các hồ sơ tồn đọng trên toàn huyện (1293 hồ sơ); riêng địa bàn xã Triệu Vân hiện còn tồn đọng 32 hồ sơ, phân đấu hoàn thành trong tháng 11/2023. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện việc đo đạc có một số thửa đất không đủ điều kiện để đo đạc (đất UBND xã quản lý, đất chưa thống nhất ranh giới hộ liền kề, đất tranh chấp,...) ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Triệu Phong thực hiện việc đo đạc đất đai cho bà con theo đúng quy định.

3.4.2. Hiện nay một số diện tích đất lúa bị nhiễm mặn không sản xuất được, đề nghị cấp trên có hướng cho nhân dân chuyển đổi sang đất nuôi trồng thủy sản.

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Điều 52, 57, 58 Luật Đất đai năm 2013, UBND huyện đề nghị UBND xã Triệu Vân rà soát quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 và các quy hoạch khác có liên quan; lập hồ sơ, thủ tục trình cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác, đăng ký kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện trình UBND tỉnh phê duyệt và hướng dẫn cho các chủ sử dụng đất lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng sang đất nuôi trồng thủy sản đảm bảo theo quy định.

3.4.3. Đường trục dọc Khu kinh tế Đông Nam đi qua địa bàn xã Triệu Lăng thu hồi đất của hộ gia đình thì đất ở, khi bồi thường thì đất nông nghiệp, người dân đã nhiều lần làm đơn gửi lên UBND huyện mà chưa được giải quyết.

Trả lời:

Trên cơ sở ý kiến của cử tri, UBND huyện đã giao Ban Quản lý dự án, PTQĐ và Cụm công nghiệp huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát. Kết quả cho thấy việc thu hồi đất, bồi thường các công trình đầu tư xây dựng tại Khu kinh tế Đông Nam trên địa bàn huyện hiện nay đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

3.5. Cử tri xã Triệu Độ kiến nghị: Tình hình máy xay xát lúa tại thôn An Trung Đông, xã Triệu Độ làm ô nhiễm môi trường sống nhiều năm, nhân dân đã phản ánh mà vẫn hoạt động gây bức xúc dư luận, đề nghị cấp trên quan tâm giải quyết.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra và lấy mẫu

phân tích về môi trường không khí xung quanh. Trên cơ sở kết quả phân tích vượt quá quy chuẩn, UBND huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đoàn Thị Nguyệt (chủ cơ sở) với số tiền là 50 triệu đồng và tạm dừng sản xuất trong 3 tháng. Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND xã Triệu Độ khẩn trương rà soát, đề xuất cấp thẩm quyền bổ sung quy hoạch vùng sản xuất xa khu dân cư, tạo điều kiện cho cơ sở di dời đến vị trí phù hợp để sản xuất, đảm bảo về môi trường.

3.6. Cử tri xã Triệu Trạch kiến nghị: Một số hộ dân ở khu vực thị tứ Bồ Bản sinh sống ổn định từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa làm được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị cấp trên quan tâm, giải quyết kịp thời cho người dân.

Cử tri xã Triệu Thượng cũng kiến nghị cấp trên quan tâm việc cấp sổ đỏ sớm cho bà con, nhất là vùng kinh tế mới để bà con yên tâm sản xuất, an cư.

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 95 của Luật Đất đai năm 2013 và khoản 1, Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, việc đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất; trường hợp hộ gia đình đề nghị đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện để được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Hiện nay, thực hiện Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc thông qua công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính thường xuyên cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2025, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn và UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện lập Thiết kế kỹ thuật và dự toán dự án: Đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính thường xuyên trên địa bàn huyện Triệu Phong giai đoạn 2023-2025, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định trong thời gian sớm nhất.

3.7. Cử tri xã Triệu Trạch kiến nghị: Đề nghị UBND huyện thu hồi tài sản trên đất đã thu hồi đối với trang trại của ông Vững ở thôn Đồng Tâm, xã Triệu Trạch.

Trả lời:

Ngày 18/11/2022, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong đã ban hành Kết luận số 3838/KL-UBND về việc rà soát việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 987664 cấp cho ông Phạm An. Theo Kết luận, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 987664 cấp cho ông Phạm An không đúng quy định, thuộc trường hợp Nhà nước phải thu hồi. Tuy nhiên, ông Phạm An đã tặng cho quyền sử dụng đất cho ông Lê Đình Vững (con rể) và được Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị cấp Giấy chứng nhận.

Ngày 17/10/2022, ông Lê Đình Vững đã có đơn trả lại và đề nghị Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận số CK 548218 và hủy Giấy chứng nhận số CD

987664. Ngày 01/12/2022, UBND huyện ban hành Quyết định số 3275/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy Giấy chứng nhận số CD 987664 đã cấp cho ông Phạm An, đồng thời, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi Giấy chứng nhận số CK 548218 đã cấp cho ông Lê Đình Vững. Ngày 17/01/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 158/QĐ-STNMT về việc thu hồi và hủy Giấy chứng nhận số CK 548218 đã cấp cho ông Lê Đình Vững.

Theo Kết luận số 3838/KL-UBND ngày 18/11/2022 của Chủ tịch UBND huyện, nguồn gốc sử dụng đất của ông Phạm An được giao không đúng thẩm quyền. Tại khoản 5, Điều 23 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định: “Nhà nước không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng thẩm quyền kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở về sau”. Trường hợp ông Phạm An sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền từ năm 2007 nên không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất. Do đó, việc cử tri xã Triệu Trạch kiến nghị thu hồi đất và tài sản trên đất của ông Lê Đình Vững là không có cơ sở xem xét giải quyết.

3.8. Cử tri xã Triệu Phước kiến nghị: Đất hồ tôm 04 hộ xã Triệu Phước UBND huyện đã có quyết định thu hồi nhưng đến nay vẫn chưa thu hồi được, cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa giải quyết dứt điểm. Đề nghị UBND huyện quan tâm giải quyết (kiến nghị nhiều lần).

Trả lời:

Ngày 19/7/2017, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong ban hành Kết luận thanh tra số 1659/KL-UBND về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất nuôi trồng thủy sản (NTTS) tại UBND xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Theo Kết luận thanh tra, đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất đã hết hạn sử dụng nhưng các hộ gia đình đang sử dụng đất, nếu có nhu cầu gia hạn sử dụng đất thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất theo quy định tại khoản 2, Điều 126 của Luật Đất đai năm 2013 trên cơ sở phương án do UBND xã lập có tham gia ý kiến của nhân dân, có tính đến Hợp đồng đã ký kết giữa hộ gia đình, cá nhân với HTX, UBND xã.

Thực hiện Kết luận thanh tra số 1659/KL-UBND ngày 19/7/2017 của Chủ tịch UBND huyện và đề xuất của UBND xã Triệu Phước; ngày 14/5/2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 575/QĐ-UBND về việc thu hồi 78.409m² đất nuôi trồng thủy sản và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho 08 hộ gia đình, cá nhân tại xã Triệu Phước. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 04 hộ gia đình không thực hiện quyết định thu hồi đất của UBND huyện.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc thu hồi đất của 04 hộ gia đình nói trên báo cáo UBND huyện; tổ chức cuộc họp tham vấn ý kiến của các Sở, ngành cấp tỉnh. Trên cơ sở kết quả rà soát và ý kiến tham vấn của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND huyện sẽ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

3.9. Cử tri xã Triệu Ái kiến nghị đề nghị cấp trên xem xét, sớm giải quyết diện tích đất lâm nghiệp do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 giao lại cho nhân dân sản xuất.

Trả lời:

Ngày 10/11/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 3580/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9. Theo đó, diện tích Công ty sẽ bàn giao lại cho xã Triệu Ái 215 ha. Thực hiện Công văn số 5531/UBND-TN ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh và đề xuất vị trí, địa điểm khu đất bàn giao của UBND xã Triệu Ái, UBND huyện đã báo cáo đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy về vị trí, địa điểm khu đất bàn giao và sẽ tiến hành làm việc với Công ty để thống nhất. Trên cơ sở đó, UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường và UBND xã Triệu Ái lập hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 trả lại và xây dựng phương án giao đất cho nhân dân sản xuất theo đúng quy định của pháp luật.

3.10. Cử tri xã Triệu Thượng kiến nghị: Ô nhiễm làng nghề, khu công nghiệp, đã được cử tri phản ánh nhiều lần (ô nhiễm khí thải, nước thải, hóa chất). UBND huyện đã có văn bản trả lời bằng Báo cáo số 404/BC-UBND, ngày 17/11/2021 về giải trình ý kiến kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tuy nhiên, đến nay vấn đề khói bụi và nước thải ra môi trường vẫn còn xảy ra, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Đề nghị các cấp kiểm tra và có biện pháp xử lý.

Trả lời:

Cụm công nghiệp Ái Tử có 12 doanh nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án với các ngành nghề: Sản xuất mộc mỹ nghệ, dân dụng; Cưa xẻ, chế biến gỗ rừng trồng; Sản xuất viên nén gỗ; Sản xuất bao bì. Các doanh nghiệp đầu tư tại cụm công nghiệp Ái Tử đều lập Cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng ống khói lò sấy đúng chiều cao quy định 14m, hàng năm hợp đồng thực hiện quan trắc giám sát môi trường theo quy định. Từ tháng 12/2022 đến nay có 06 dự án đang hoạt động ổn định xin tạm ngừng hoạt động. Kết quả quan trắc môi trường quý III/2023 tại Cụm công nghiệp Ái Tử cho thấy các chỉ số: nước thải, nước mặt, nước dưới đất, không khí đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy định. Thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, theo dõi các chỉ số môi trường tại Cụm công nghiệp để có biện pháp xử lý kịp thời.

3.11. Cử tri xã Triệu Trung kiến nghị: Tuyến đường ĐH43B từ thôn Đạo Trung đến thôn Đồng Văn việc thu hồi đất chưa đúng thực tế. Hộ ông Hoàng Xuân Phước có quyết định thu hồi đất 2 lúa với diện tích 19m², nhưng diện tích thu hồi thực tế là 45,64m². Phần chênh lệch diện tích vẫn không được đền bù. Kiến nghị cấp trên quan tâm giải quyết để khỏi thiệt thòi quyền lợi của người dân.

Trả lời:

Ngày 29/9/2023, UBND huyện Triệu Phong đã ban hành Quyết định số 2542/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường huyện ĐH43B, huyện Triệu Phong. Theo đó, hộ ông Hoàng Xuân Phước và bà Nguyễn Thị Lài thu hồi tại thửa đất số 203, tờ bản đồ số 6, loại đất LUC; thửa đất này được cấp giấy chứng nhận QSD đất số CI 703318 cấp ngày 28/11/2017, diện tích cấp giấy: 960m², diện tích thu hồi trong giấy: 19m², diện tích còn lại: 941m².

Ngày 16/11/2023, Ban QLDA, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện đã phối hợp với UBND, UBNDTTQVN xã Triệu Trung, các đơn vị liên quan và hộ ông Hoàng Xuân Phước tiến hành cắm mốc GPMB, xác định phần diện tích thu hồi tại thực địa. Qua kiểm tra, việc thu hồi là đúng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt; phần diện tích gia đình kiến nghị thuộc thửa đất số 428/2, tờ bản đồ số 6, loại đất DGT (đất giao thông).

3.12. *Cử tri xã Triệu Long kiến nghị: Năm 2018, UBND xã đã tổ chức vận động các hộ dân ở thôn Phù Lưu, nay là thôn Lưu Nghĩa giao đất nhận tiền bồi thường của nhà nước theo quy định để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Quá trình vận động, cán bộ thôn, các hộ dân liên quan ở thôn Lưu Nghĩa và UBND xã đã yêu cầu thu hồi toàn bộ diện tích của người dân để tổ chức đấu giá QSDĐ nhưng Ban QLDA ĐTXD & PTAĐ huyện chỉ thu hồi đúng phần diện tích để đấu giá, diện tích còn lại phía sau khoảng 5-6m đến nghĩa địa của làng, mỗi hộ còn lại khoảng 10-20m² đất nên không thể tổ chức sản xuất được. Cán bộ thôn, các hộ dân liên quan và UBND xã kiến nghị cần thu hồi diện tích đất còn lại, có quy hoạch để làm hệ thống giao thông và thoát úng phía sau các lô đất đã đấu giá nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện.*

Trả lời:

Công trình Quy hoạch khu dân cư trên địa bàn các xã, thị trấn, huyện Triệu Phong năm 2019 được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 31/10/2018. UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD & PTAĐ huyện lập hồ sơ thu hồi đất để thực hiện đấu giá 12 lô đất tại thôn Lưu Nghĩa, xã Triệu Long và đã phê duyệt phương án, bồi thường, GPMB gồm 7 hộ bị ảnh hưởng với tổng diện tích thu hồi là: 2.665m², đã tiến hành chi trả tiền.

Nếu thu hồi diện tích còn lại nằm ngoài phạm vi dự án thì các hộ dân phải có đơn xin thu hồi hết phần diện tích còn lại nằm ngoài dự án và có xác nhận của UBND xã. Trong quá trình thực hiện công tác GPMB, Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện không nhận được đơn đề nghị thu hồi diện tích nằm ngoài phạm vi dự án. Mặt khác, diện tích còn lại nằm ngoài phạm vi dự án của các hộ sau khi thu hồi tương đối lớn. Hiện nay, Dự án Quy hoạch khu dân cư trên địa bàn các xã, thị trấn, huyện Triệu Phong năm 2019 đã dừng, không được bố trí vốn nên không có cơ sở để thực hiện, diện tích còn lại sẽ được thu hồi vào một dự án khác.

4. Về tài chính.

4.1. *Cử tri xã Triệu Hòa có ý kiến:*

4.1.1. *Thôn Mỹ Lộc có 2 xóm riêng biệt khoảng cách khoảng 3- 4km, xóm Đông có 1 di tích lịch sử 19/8 được UBND tỉnh công nhận di tích lịch sử vào năm 2004, thôn có 40 ha đất sản xuất nông nghiệp nhưng hiện tại đường đi lại khó khăn, phải đi nhờ đường của thôn Đại Hòa, xã Triệu Đại. Thôn đã nhiều lần đề xuất nhưng đến nay chưa được giải quyết. Nguyên vọng của bà con là muốn có con đường cho bà con đi lại sản xuất nông nghiệp và đi vào khu di tích. Đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ.*

Trả lời:

Đối với kiến nghị của cử tri xã Triệu Hòa, UBND huyện ghi nhận khó khăn và nhu cầu chính đáng của bà con cử tri. Tuy nhiên, trong điều kiện ngân sách

huyện còn khó khăn nên chưa thể hỗ trợ được. Hàng năm, UBND huyện có phân bổ kinh phí hỗ trợ bảo vệ, phát triển đất trồng lúa cho UBND các xã, vì vậy, đề nghị UBND xã Triệu Hòa sử dụng nguồn kinh phí này để thực hiện đầu tư bê tông hóa các tuyến đường phục vụ sản xuất nông nghiệp để giải quyết khó khăn của cử tri.

4.1.2. Chính sách hỗ trợ của nhà nước trong việc tạo nguồn đối với các hợp tác xã nông nghiệp: năm 2020 trích 15%, năm 2022 trích 10%. Chủ trương hỗ trợ này không đồng nhất đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ.

Trả lời:

Việc thực hiện hỗ trợ các đơn vị có tạo nguồn tưới, tiêu theo Nghị định 67/2012/NĐ-CP do Xí nghiệp Thủy nông Nam Thạch Hãn thực hiện chi trả trực tiếp cho các đơn vị dịch vụ trạm bơm tạo nguồn tưới, tiêu. Từ năm 2020 đến nay, do ngân sách bố trí đang thiếu nên Xí nghiệp Thủy nông Nam Thạch Hãn chi trả cho các Hợp tác xã đang thiếu theo các năm. Hiện nay, Xí nghiệp Thủy nông Nam Thạch Hãn đã có Tờ trình đề nghị các cấp sớm bố trí nguồn kinh phí để cấp trả bổ sung số tiền còn thiếu cho các đơn vị từ năm 2020 cho đến nay.

4.2. Cử tri xã Triệu Phước kiến nghị: Đoạn đường từ Bồ Bản – Triệu Phước đã xuống cấp. Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ nâng cấp sửa chữa để người dân đi lại thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông.

Trả lời:

Đoạn đường từ Bồ Bản đến Triệu Phước thuộc đường huyện ĐH.46 dài khoảng 7km. Ngày 30/3/2023, UBND huyện đã ban hành Tờ trình số 93/TTr-UBND về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí duy tu, sửa chữa đường huyện ĐH.46 (đoạn tuyến đi qua địa bàn xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong) gửi UBND tỉnh và Sở GTVT tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có chủ trương bố trí kinh phí đầu tư công trình.

Nhằm khắc phục, hạn chế phát sinh các hư hỏng lớn, đảm bảo an toàn giao thông đi lại, ngày 21/6/2023, UBND huyện Triệu Phong đã ban hành Quyết định số 1596/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên nền mặt đường, biển báo, cột Km, cọc tiêu, mốc lộ giới các tuyến đường trên địa bàn huyện. Trong đó, có hạng mục sửa chữa các đoạn hư hỏng mặt đường huyện ĐH.46 (đoạn qua xã Triệu Phước) bằng kết cấu mặt đường BTXM. Hiện nay, công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả, khắc phục được các vị trí hư hỏng, ổ gà lớn, cải thiện tình trạng giao thông đi lại của người dân. Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp tuyến đường nhằm phục vụ nhu cầu đi lại thiết thực của địa phương.

4.3. Cử tri xã Triệu Thượng có ý kiến: Đề nghị cấp trên hỗ trợ xây mới nhà văn hóa thôn Nhan Biều 3. Hiện nay bà con đang sinh hoạt nhờ vào trụ sở của hợp tác xã.

Cử tri xã Triệu Hòa có ý kiến: Cấp trên nên có nguồn kinh phí hỗ trợ cho các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu để các thôn đầu tư xây dựng các công trình, thiết chế văn hóa.

Trả lời:

Trên địa bàn huyện việc đầu tư xây dựng các công trình, thiết chế văn hóa của các khu dân cư là rất lớn, tuy nhiên, nguồn ngân sách của huyện còn khó khăn chưa thể đáp ứng được. Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện phối hợp với các ngành liên quan, UBND các xã: Triệu Hòa, Triệu Thượng tham mưu UBND huyện đề xuất HĐND huyện xem xét đầu tư các công trình thiết chế văn hóa từ nguồn vốn đầu giá QSD đất tại xã. Đồng thời, để chia sẻ khó khăn với huyện, đề nghị các khu dân cư, các thôn, các xã chủ động huy động từ các nguồn vốn tài trợ để thực hiện đầu tư công trình.

II. Về lĩnh vực văn hóa – xã hội:

1. Cử tri xã Triệu Vân kiến nghị: Hiện nay việc tiêm vắc xin cho trẻ mũi 5 trong 1 tại các Trạm y tế thì không có mà tiêm dịch vụ thì lại có vắc xin, đề nghị cấp trên quan tâm.

Trả lời:

Vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng do Bộ Y tế cung ứng cho các địa phương. Trung tâm Y tế huyện đã đề xuất nhu cầu vắc xin trong nhiều tháng qua, tuy nhiên việc cung ứng các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng trên cả nước hiện đang bị gián đoạn, đặc biệt là vắc xin 5 trong 1 (thiếu liên tục 10 tháng, từ tháng 02 đến tháng 11/2023). Vì vậy, việc gián đoạn cung ứng vắc xin trên địa bàn huyện, tình là tình hình chung của các tỉnh, thành trên cả nước.

2. Cử tri xã Triệu Trạch kiến nghị: Đề nghị cấp trên quan tâm làm chế độ bảo hiểm y tế cho lực lượng Thanh niên xung phong. Hiện nay một số huyện trên địa bàn tỉnh đã làm, ở Triệu Phong chưa có, đề nghị cấp trên quan tâm.

Trả lời:

Đối tượng Thanh niên xung phong trước 30/4/1975: Thanh niên xung phong thuộc đối tượng Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 5, Điều 3, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành Luật bảo hiểm y tế. Đề nghị đối tượng đến UBND cấp xã để được hướng dẫn làm thủ tục theo đúng quy định.

Đối tượng Thanh niên xung phong sau 30/4/1975: Hiện nay trung ương, tỉnh chưa ban hành chế độ, chính sách về bảo hiểm y tế. UBND huyện sẽ đề xuất với cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết chế độ, chính sách đối với lực lượng Thanh niên xung phong sau 30/4/1975.

3. Cử tri Triệu Lăng kiến nghị: Ông Trần Nam (thôn 6) Bằng Liệt sỹ bị hư hỏng, mục nát, đề nghị cấp trên quan tâm. Đồng thời, đề nghị nhà nước quan tâm nâng chế độ cho người tham gia kháng chiến.

Trả lời:

- Việc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công cho các trường hợp đã bị hư hỏng, mục nát: Hồ sơ cấp lại bằng Tổ quốc ghi công thực hiện theo quy định tại điều 24, Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/11/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Thời

gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với UBND các xã thực hiện việc cấp đổi/cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ. Từ năm 2022 đến nay, đã tiếp nhận, thụ lý và giải quyết 91 hồ sơ đề nghị cấp đổi/cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công. Trong đó, xã Triệu Lăng có 12 hồ sơ. UBND huyện đề nghị thân nhân liệt sĩ có nguyện vọng cấp đổi/cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công liên hệ UBND xã Triệu Lăng để được hướng dẫn làm hồ sơ theo quy định.

- Việc nâng chế độ cho người tham gia kháng chiến: Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm việc cải thiện đời sống cho người có công với cách mạng, đã nhiều lần nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Ngày 21/7/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 quy định mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, theo đó mức chuẩn trợ cấp người có công đã được tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng; theo đó từ ngày 01/7/2023 người có công cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng đã được hưởng mức trợ cấp mới theo quy định tại Nghị định.

III. Về lĩnh vực nội chính

Cử tri xã Triệu Thượng kiến nghị: Tại tuyến đường ĐH49 người dân thôn Tân Xuân, Thượng Phước xã Triệu Thượng phản ánh tình trạng xe chở cát đi từ bãi tập kết cát sạn của công ty Sơn Dũng và Nguyên Hà khi đi qua khu dân cư gây khói bụi, xe trọng tải lớn gây hư hỏng đường và mất an toàn giao thông cho người dân trên địa bàn, xe hoạt động nhiều vào ban đêm gây ô nhiễm tiếng ồn. Tình trạng trên cũng xảy ra đồng thời tại tuyến đường ĐH49B đoạn đi qua KV3 Nhan Biều. Ban ATGT xã đã tiến hành làm việc với đại diện 02 công ty khai thác cát và chủ xe, tài xế thường xuyên đi trên tuyến đường trên để tuyên truyền, vận động; Công an xã đã phối hợp với Đội CSGT- TT Công an huyện để tuần tra, xử lý vi phạm nhưng tình trạng trên vẫn còn tiếp diễn. Trong khi đó UBND xã và công an xã không đủ thẩm quyền để xử lý dứt điểm tình trạng trên. Vì vậy, đề nghị UBND huyện, Công an huyện, Ban ATGT huyện, các cơ quan chuyên môn liên quan có hướng dẫn xử lý dứt điểm.

Trả lời:

Công tác kiểm tra, xử lý vận tải đảm bảo yếu tố môi trường cũng như trật tự an toàn giao thông luôn được UBND huyện quan tâm, quyết liệt chỉ đạo. Trên cơ sở phản ánh của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện trực tiếp làm việc với đại diện 02 công ty. Theo đó: Công ty Nguyên Hà không có phương tiện, chỉ khai thác, còn xe lưu thông nơi khác đến vận chuyển. Công ty Sơn Dũng có 07 chiếc ô tô vận chuyển cát từ bãi tập kết này sang bãi tập kết khác của Công ty nhưng không đi qua khu vực dân cư theo kiến nghị. Đại diện 02 Công ty đã ký cam kết về việc không để tình trạng xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn hoặc tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ từ bãi tập kết ra tham gia giao thông, yêu cầu có biện pháp tưới nước trên dọc tuyến đường ĐH49, ĐH49B đảm bảo 02 lần/ngày và cam kết sửa chữa đường ĐH49B đoạn qua địa bàn xã Triệu Thượng.

Qua công tác kiểm tra, rà soát các phương tiện hoạt động trên tuyến, có 04 phương tiện lái xe là người dân thuộc xã Triệu Thượng thỉnh thoảng chở cát, đất,

vật liệu xây dựng phục vụ nhu cầu của người dân địa phương. Phát hiện, xử lý 02 trường hợp xe ô tô tải chở hàng dễ rơi vãi không có bạt che đậy, phạt tiền: 6.000.000 đồng. Đến nay, không có trường hợp phương tiện vận chuyển vi phạm về TTATGT tại đoạn đường trên.

Để tiếp tục đấu tranh hiệu quả với hoạt động chở quá khổ, quá tải trên địa bàn huyện gây nguy cơ ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông, thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, ngành chức năng liên quan, các địa phương tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tổ chức tuyên truyền kết hợp với đẩy mạnh tuần tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện về giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. /

Nơi nhận:

- HĐND huyện;
- CT, PCT;
- CPVP, CV;
- Lưu: VT. ✓

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Linh